

## บรรณานุกรม

การศึกษาวันนี้รายสัปดาห์. (11-18 มกราคม 2550). ปีที่ 7 ฉบับที่ 315 (340).

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารุงเทพมหานคร เขต 3. (2552). การประเมินโครงการวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่คุณลักษณะ ของ ผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.

กษมา รัตน์ โภชน์. (2545). การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน. กรุงเทพฯ:สำนักนโยบาย แขนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ.

ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา. (2548). สถิติประยุกต์เพื่องานวิจัย : การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เดชพล กล่อมจ้อหอ. (2550). ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกถั่วเหลืองโดยการลดต้นทุน การผลิต ในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ต่อพงศ์ จันทรพิวง. (2543). ความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน ของ เกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฐวุฒิ บำรุงแจ่ม. (2550). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตของนักศึกษาคณะ เศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Research Exercise in Current Economic Issues. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ต่าย เช็งงฉี. (2527). สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา. เชียงใหม่: ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญลือ ชาญโพธิ์. (2548). ประโยชน์ของวิชาการเกษตร และความหมายของการเกษตร. โรงเรียน ศรีสุขวิทยา.

ปริญานุษ พิบูลสรารุช. (2551). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้. โครงการวิจัยเศรษฐกิจ พอเพียง.

วนิดา และคณะ. (2551). การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต.

วเรช จันทรศร และคณะ. (2551). การศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : บทสรุปรายงานการศึกษา

สมนึก นิลพันธุ์. (2549). พัฒนารูปแบบการดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนสำหรับ ชาวบ้านที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.). วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2546). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. บริษัทเฟื่องฟ้า พรินติ้ง จำกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). ประกาศสถานศึกษาพอเพียง. กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2542). เศรษฐกิจพอเพียง. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542.

สำราญ สระอุโธ .(2553). การพัฒนารูปแบบระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง. กรมวิชาการเกษตร.

อารีย์ เชื้อเมืองพาน. (2550). เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของเศรษฐกิจและสังคมไทย. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์. มีนาคม-เมษายน 2550. :หน้า 65-67.